



โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา

ด่วนที่สุด

ที่ นม (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๕๕๖

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครราชสีมา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามการพยากรณ์อากาศ จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น หลังจากนั้นในช่วงวันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ ของพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา และบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติ ให้รับทราบและติดตามข้อมูลสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในพื้นที่ รวมทั้งจัดเตรียมจุดอพยพประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยให้มีความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่

๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หากมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. ประสานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ หน่วยทหาร เครือข่ายภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และกำลังพล ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยเร่งด่วน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์ ความเสียหาย การปฏิบัติ และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย พร้อมถ่ายภาพ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาทราบโดยทันที และต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐-๔๔๒๔-๒๒๓๐ และทางกลุ่มไลน์ “ศบก.จังหวัดนครราชสีมา”

ทั้งนี้ ขอให้นายอำเภอแจ้งให้เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นด้วย



(นายสยาม ศิริมงคล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อำนวยการจังหวัด